

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๔/๐ ๕๗๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตร  
ประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้สถานพยาบาลทราบกรณีที่กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่าง  
การพัฒนาาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้สามารถกำกับค่าใช้จ่ายและสามารถรับรู้ธุรกรรมได้ทันที  
เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล และได้ดำเนินการสำรวจ  
อุปกรณ์รับชำระเงินของสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการคำนวณและการติดตั้งอุปกรณ์ของกรมบัญชีกลาง  
เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ในคราวการประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล เรื่อง การจ่ายเงิน  
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ ๖ (Diagnosis Relate Group : DRGs)  
และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล รวมทั้งการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง  
ในการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพมหานคร กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงถึงการปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก  
ให้กับผู้แทนสถานพยาบาลทราบ ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางคาดการณ์ที่จะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว  
แต่ด้วยระยะเวลาในการชี้แจงค่อนข้างจำกัด และผู้แทนของสถานพยาบาลอาจมีข้อบุคลากรที่ดำเนินงานในเรื่อง  
ดังกล่าวโดยตรง กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการในเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจ  
กับสถานพยาบาล ดังนี้

๑.๑ โครงการฯ ดังกล่าว จะยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก  
ณ สถานพยาบาล โดยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนทำธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงิน ของสถานพยาบาล  
ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ใช้สำหรับผู้มีสิทธิ  
และบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม เท่านั้น ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นๆ

๑.๒ เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ทำธุรกรรม ณ จุดเก็บเงิน ระบบจะให้ Approval  
Code ของธุรกรรมนั้น และสถานพยาบาลจะต้องบันทึกจำนวนเงิน (amount) เฉพาะส่วนที่เบิกจากทางราชการได้  
ผ่านเครื่องอ่านบัตรฯ ลักษณะคล้ายคลึงกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไป

๑.๓ สถานพยาบาลจะต้องนำ Approval Code และ amount ดังกล่าว ใช้ประกอบการส่ง  
ข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงิน  
ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางยังคงใช้ระบบเดิม) โดยกรมบัญชีกลางจะมีระบบสนับสนุน  
ให้สถานพยาบาลสามารถ Download ข้อมูล Approval Code และ amount ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ที่สรุปยอดเป็นรายวันเพื่ออำนวยความสะดวก

